



กล้า นิติตตามประเพณีผล
เลขรับ 432
วันที่ - 7 พ.ค. 2563
เวลา

กตป.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 23828
วันที่ - 7 พ.ค. 2563
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๑๑๒๖ มท ๕๐๔๕๗

ที่ มท๐๒๐๕.๒/๖๕๕๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
693(1456)

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ - 7 พ.ค. 2563

เวลา 14.15 น

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ได้สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบ และมีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการฯ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

๑) แนวทางการส่งเสริมและขยายผลการจัดการขยะในชุมชน โดยให้กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและขยายผลการจัดการขยะในชุมชน เช่น โครงการขยะแลกภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการขยะและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

๒) การพัฒนาการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงผังเมือง ให้เอื้อต่อการขยายเขตอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรองรับสามเหลี่ยมเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ ให้ค้ำถึงถึงความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมตลาดกลางสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นที่หลากหลาย รวมถึงการนำนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มมูลค่ามาประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยไม่กระทบต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ

๓) การส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสม (Feasibility Study) ของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส ให้ค้ำถึงความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การสร้างวัฒนธรรมภายใต้อัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย รวมถึงความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อความยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้ง รวมทั้งการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ให้ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับไปพิจารณาโครงการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Experience Tourism in Southern Border) ให้ค้ำถึงความเชื่อมโยงได้ ความคุ้มค่าในการลงทุน และรูปแบบการบริหารจัดการที่ไม่เป็นภาระของรัฐบาลและยั่งยืนในระยะยาว

/กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการฯ แล้วรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายใน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อประมวลผลเสนอสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยสามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. www.ins.moi.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ “ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ นอกสถานที่ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ ณ จังหวัดนราธิวาส” หรือรายงานผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ moi0205.2@hotmail.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย